

Vụ nổ ở Thiên Tân: Cá chết đầy sông

21/8/2015

(TBKTSG Online) - Hàng triệu con cá chết lấp đầy dòng sông Hải hà gần nơi xảy ra vụ nổ khủng khiếp trong tuần qua ở thành phố cảng Thiên Tân, Trung Quốc khiến dân chúng địa phương hết sức lo ngại, dù quan chức chính quyền nói rằng họ không phát hiện chất độc cyanure trong nước sông.

Trang Facebook của đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (<https://www.facebook.com/cctvnewschina?fref=ts>) hôm qua đăng hình ảnh hàng triệu con cá chết tấp vào bờ sông ở khu vực Khu đô thị mới Binhai gần thành phố cảng Thiên Tân, nơi tám ngày trước đã xảy ra nhiều vụ nổ lớn, làm chết 114 người, bị thương hàng trăm người khác, và hiện còn 69 người mất tích, phần lớn là lính cứu hỏa.

Theo báo *China Daily (Trung Quốc)*, nơi cá chết tấp vào là bờ sông Hải hà (Haihe), cách hiện trường vụ nổ khoảng 6 ki lô mét.

Hiện tượng cá chết hàng loạt làm người dân địa phương lo ngại có thể chất độc hóa học từ vụ nổ đã gây ô nhiễm nguồn nước của thành phố Thiên Tân. Chính quyền Trung Quốc xác nhận nhà kho bị nổ có chứa khoảng 40 loại hóa chất nguy hiểm, trong đó có 700 tấn *sodium cyanide* (cyanure) cực độc, theo báo *The New York Times*.

Tuy nhiên sáng nay các quan chức môi trường Thiên Tân nói rằng, họ không tìm thấy chất cyanide trong nước sông nơi cá chết tấp vào, và khẳng định chính quyền sẽ điều tra nguyên nhân chính xác của hiện tượng cá chết hàng loạt. Ông Den Xiaowen, Giám đốc Trung tâm giám sát môi trường Thiên Tân cho rằng, cá chết hàng loạt trong mùa hè không phải là chuyện lạ. “Khi nhiệt độ tăng lên, khí ô-xy trong nước bốc hơi, làm cá chết hàng loạt do bị ngạt”, ông Den nói tại cuộc họp báo hôm qua thứ Năm.

Trung tâm giám sát môi trường Thiên Tân cũng cho biết, chỉ có 8 trong số 42 trạm quan trắc được dựng lên chung quanh hiện trường vụ nổ ghi nhận được mức độ ô nhiễm chất cyanide trong nước, có 1 trạm ghi nhận mức cao 356 lần so với mức bình thường, nhưng không nằm trong khu vực có cá chết. Trung tâm này đã đưa các đội làm sạch nước lập ra các khu vực cách ly để ngăn nước ô nhiễm cyanide và giải độc cho khu vực, theo tin của *Thời báo Hoàn Cầu*.

Một số hình ảnh cá chết đăng trên Facebook của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTVNews)





